

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU



Công việc: “Góp ý dự thảo Luật Hợp tác xã”.

Dự án: Furthest behind first - FBF

Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: Dự kiến 10 ngày làm việc trong khoảng thời gian 27/4/2023-10/5/2023

Báo cáo cho: Cố vấn Hỗ trợ Xây dựng Chính sách và Cán bộ Quản lý dự án

1. Thông tin về CARE

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt ở 100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo bởi khi có được nguồn lực phù hợp, họ sẽ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care-international.org.

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và Việt Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công bằng nằm ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và bất công đang khiến một số nhóm trong xã hội bị tổn thương và đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam là Phụ nữ Dân tộc Thiểu số ở vùng xa xôi và Nhóm Dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ tiến trình phát triển của đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care.org.vn.

2. Thông tin về Dự án FBF do Chính phủ Ireland tài trợ

Dự án “FBF – Tiến về phía trước: Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị” (gọi tắt là Dự án FBF), do Đại sứ Quán Ireland tài trợ. Dự án được thực hiện trên địa bàn 3 huyện thuộc 2 tỉnh Hoà Bình (Đà Bắc) và Quảng Trị (Đakrông, Hướng Hoá), và do liên minh ba tổ chức bao gồm PLAN International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu sáng kiến cộng đồng (RIC) hợp tác thực hiện. Dự án có mục tiêu thực hiện các can thiệp, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, vị thế để cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm bớt tình trạng dễ tổn thương của các cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Đakrông, Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị”.

Các kết quả chính của dự án

Kết quả 1: Các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật, được nâng cao năng lực, vị thế để tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Kết quả 2: Các cộng đồng mà dự án hướng đến, đặc biệt là các nhóm người khuyết tật tại các xã dự án thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, huyện Đak Rông, Hướng Hoá, tỉnh Quảng trị, có khả năng chống chịu với các rủi ro khí hậu và thiên tai

Kết quả 3: Các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, được nâng cao quyền năng kinh tế.

Kết quả 4: Thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác và chia sẻ, học hỏi giữa các đối tác nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG – DTTS&MN), giai đoạn 2021-2025 và các chính sách liên quan.

3. Lý do/cơ sở và mục đích của hoạt động tư vấn

Trên cơ sở Nghị quyết số 134/NQ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2020 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì "Xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã"; Ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tiếp tục giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự án Luật Hợp tác xã (sau đây viết tắt là HTX) sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 để trình Quốc hội trong năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã xây dựng và hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Quốc hội dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Dự thảo Luật hợp tác xã vừa được chuẩn bị có nhiều điểm mới tuy nhiên cũng có nhiều mặt còn hạn chế trong đó, các vấn đề nổi bật như sau:

- **Chưa rõ ràng trong Dự thảo Luật về định hình vai trò của tổ nhóm, tổ hợp tác** tại các vùng kinh tế kém phát triển, vùng DTTS (hiện đang đóng vai trò quan trọng trong thu hút nguồn lực phát triển tại các vùng khó khăn, DTTS & Miền núi, kể cả nông thôn¹). Nếu với cách thể hiện như hiện nay, sẽ rất khó khăn để tổ nhóm, tổ hợp tác (tiền thân của Hợp tác xã) tiếp cận nguồn lực tạo đột phá cho sự phát triển của Hợp tác xã tại các vùng này và rất có thể sẽ lặp lại một giai đoạn kém phát triển như trước (2012-2022).
- **Chưa làm rõ được giao dịch nội bộ, tương trợ lẫn nhau** (về vốn, góp vốn, chia sẻ lợi ích, kỹ thuật) của các thành viên Hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ nhóm: Đây là đặc điểm cơ bản của mô hình tổ nhóm cộng đồng và tổ hợp tác, Hợp tác xã (là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng có lợi và bảo vệ thành viên) trong giúp đỡ nhau cùng phát triển.
- **Chưa làm nổi bật được vai trò của Liên minh HTX** như một đơn vị có chức năng hỗ trợ kỹ thuật, nâng đỡ, bảo vệ quyền lợi cho Hợp tác xã.

Những hạn chế trên đây có tác động quan trọng đến việc định hình các can thiệp về Kinh tế Cộng đồng, không những của Dự án FbF mà còn đối với các Chương trình MTQG hiện tại cũng như rất nhiều mô hình kinh tế cộng đồng mà các Dự án, tổ chức, cá nhân đang triển khai như: Mô hình Tiết kiệm vay vốn, tương trợ nguồn lực giữa thành viên cộng đồng, các mô hình sinh kế đa dạng khác có các hoạt động giao dịch nội bộ giữa các thành viên, các nhóm sản xuất Đồng sở thích CIG

Như đã phân tích, việc tiếp tục hỗ trợ tổ biên tập, soạn thảo Luật do Cục Kinh tế Hợp tác – Bộ Kế hoạch Đầu tư nhằm có được những phân tích từ góc nhìn thực tiễn về mối quan hệ giữa các tổ nhóm không chính thức với Tổ hợp tác và Hợp tác xã là rất cần thiết, từ đó cơ quan soạn thảo có thể cân nhắc thể hiện một cách có căn cứ trong Dự thảo Luật mới.

¹ Có hàng trăm ngàn tổ tiết kiệm vay vốn, tương trợ vốn đang được Hội phụ nữ các địa phương quản lý, phát triển, hàng chục ngàn hoặc nhiều hơn các tổ nhóm đồng sở thích được các dự án gây dựng vẫn đang tồn tại và rất nhiều tổ hợp tác vẫn đang phát triển tại hầu hết các tỉnh. Đây là lực lượng kinh tế rất mạnh trong sự nghiệp phát triển nông thôn.

Trên cơ sở sự phù hợp về nội dung của Dự án FbF và trách nhiệm vận động chính sách thúc đẩy hiệu quả thực hiện các CTMTQG, tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng tư vấn/ chuyên gia thực hiện **“Góp ý dự thảo Luật HTX”**.

4. Mục đích tư vấn

Hoạt động tư vấn hướng tới mục đích *“Nghiên cứu tài liệu và tư liệu thu thập được, khuyến nghị cho Tổ soạn thảo Luật Hợp tác xã cần nhắc và có những cập nhật cần thiết trong Dự thảo Luật đề xuất được phương án điều chỉnh Chương 9 về Tổ hợp tác và các nội dung trong Dự thảo Luật về HTX nhằm định vị được vai trò, phương thức vận hành của Tổ nhóm cộng đồng trong Dự thảo Luật (nếu khả thi) và các văn bản dưới Luật”*

5. Các nhiệm vụ cơ bản

Các nhiệm vụ chính của tư vấn như sau: Căn cứ thông tin nghiên cứu, kinh nghiệm về đánh giá chính sách, Tư vấn/ chuyên gia thực hiện tổng hợp ý kiến và chuẩn bị Đề xuất Tư vấn về phương án lồng ghép vào Chương 9 Dự thảo Luật Hợp tác xã;

Phạm vi công việc và sản phẩm đầu ra cụ thể

#	Công việc	Số ngày	Sản phẩm đầu ra
1.	Nghiên cứu tài liệu, chính sách liên quan đến tổ nhóm, Tổ hợp tác, tổng kết ghi chép khảo sát hiện trường trước đó, tập trung nghiên cứu sâu về Chương 9 Dự thảo Luật	4	Bản tổng hợp chính sách sơ bộ
2.	Thảo luận nhóm chuyên gia, góp ý, xây dựng Dự thảo đề xuất các phương án lồng ghép ý kiến vào Luật	6	Đề xuất phương án lồng ghép vào Luật HTX sửa đổi
3.	Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban soạn thảo thực hiện sửa đổi dự thảo		Góp ý trực tiếp vào Dự thảo
	Tổng số	10	

6. Tiêu chí lựa chọn

- Có hiểu biết sâu sắc về các chương trình chính mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025, các mô hình tổ nhóm cộng đồng và hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến tổ nhóm cộng đồng;
- Có kinh nghiệm sâu trong đánh giá, khảo sát, phân tích và đề xuất chính sách và có kinh nghiệm triển khai;
- Có khả năng viết và trình bày các văn bản chính sách một cách mạch lạc, dễ hiểu;
- Có khả năng tổng hợp các vấn đề, lắng nghe ý kiến quan điểm khác nhau của các bên liên quan và xây dựng các bản góp ý chính sách một cách cụ thể, súc tích, rõ ràng;
- Có kỹ năng và kinh nghiệm trình bày tại các hội thảo tham vấn chính sách cấp quốc gia một cách rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục;
- Thái độ và tinh thần làm việc tích cực, hợp tác và tôn trọng.

7. Hồ sơ ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi các tài liệu sau, trong đó ghi rõ tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu tới địa chỉ email: Procurement1@care.org.vn trước 9h sáng ngày 26/04/2023. Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Hồ sơ năng lực/CV
- Đề xuất công việc
- Đề xuất tài chính

CARE là một nhà tuyển dụng với các cơ hội tuyển dụng bình đẳng, CARE cam kết hướng tới một lực lượng lao động đa dạng. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển.

CARE cam kết là nhà tuyển dụng công bằng cho tất cả mọi người. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến công việc với Tổ chức CARE. Chính sách tổ chức chúng tôi là không khoan nhượng đối với hành vi quấy rối tình dục trong và ngoài tổ chức và chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ trẻ em trong mọi hoạt động của mình. Chính sách bảo vệ khỏi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng như chính sách bảo vệ trẻ em nói chung là nền tảng cho mọi mối quan hệ hợp tác công việc của chúng tôi, bao gồm trong công tác tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng được thiết kế nhằm đảm bảo chúng tôi chỉ tuyển những người phù hợp trong làm việc với các nhân viên khác và cộng đồng. Ngoài các kiểm tra trước khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình tuyển và tham khảo thông tin nhằm đảm bảo tư vấn/nhà cung cấp mới tiềm năng hiểu và tuân thủ với các chuẩn mực mong đợi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Trưởng nhóm Nhân sự.